

# THÀNH PHỐ Thúc đẩy chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số phục vụ tốt hơn các nhu cầu của doanh nghiệp, người dân, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thành phố Thái Bình nỗ lực triển khai đồng bộ chương trình chuyển đổi số.



Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Thị Thu Phương, với mong muốn để người dân được thụ hưởng những dịch vụ tốt nhất liên quan đến các lĩnh vực của đời sống, UBND thành phố đã và đang tập trung cao chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trên các lĩnh vực. Đây là bước quan trọng để thành phố xây dựng đô thị thông minh.

Trong quá trình triển khai, thành phố đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), 100% phòng, ban, đơn vị, địa phương sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh với tốc độ cao, bảo đảm an toàn, bảo mật. Chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tuyên truyền nhân dân đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; giao chỉ tiêu phát sinh hồ sơ mức độ 3, 4 đến các phòng, đơn vị. Đến nay, 100% phường,

xã đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn; đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, tập huấn CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị, phường, xã, các thành viên của các tổ công nghệ số cộng đồng. Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", các tổ công nghệ số cộng đồng ở các phường, xã đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền đưa CĐS đến gần với người dân bằng nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị, tuyên truyền trong các cuộc họp tổ dân phố và trên loa phát thanh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng các tiện ích, ứng dụng thông minh, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số... Tổ chức tuyên truyền lưu động về nội dung CĐS và thanh toán không dùng tiền mặt trên các tuyến phố, các khu

thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp. Đến nay, 100% văn bản đến, đi có ký số (trừ văn bản mật) được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản. Do đó, thường đã thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản trong hệ thống.

Cũng như nhiều ngành khác trên địa bàn thành phố Thái Bình, trước xu thế tất yếu của CĐS, ngành giáo dục thành phố đã và đang có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy CĐS. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Với mục tiêu ứng dụng CNTT và CĐS toàn ngành làm cơ sở đổi mới phương thức dạy và học, quản lý giáo dục và quản trị nhà trường, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả của hệ thống giáo dục toàn thành phố, hình thành nền tảng số cho xã hội học tập, đến nay 100% trường học đã bắt tay vào thực hiện CĐS. Cô giáo Đặng Thị Vui, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Bá cho biết: Hiện tại, Trường đã có hệ thống máy tính tương đối đủ cho học sinh tương tác, hạ tầng internet tốt. Các giáo viên sử dụng thành thạo văn bản điện tử, học bạ điện tử, số theo dõi đánh giá học sinh điện tử, giáo án điện tử. Các phụ huynh cũng đã quan tâm hơn đến việc ứng dụng CNTT để có thể phối hợp thật tốt với các giáo viên, tạo ra những tương tác trong không gian mạng để có thể quản lý việc học tập của con em mình được tốt hơn. Đây là những điều kiện thuận lợi để thực hiện việc ứng dụng CNTT và CĐS trong nhà trường.

Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cùng với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, điều hành, tác nghiệp trong quá trình tiếp nhận, theo dõi và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; ưu tiên CĐS để mang lại nhiều lợi ích trong công tác quản lý nhà nước, trong phát triển ngành, lĩnh vực và đời sống kinh tế - xã hội.

MINH NGUYỄN

# Quỹ EDF - 10 năm đồng hành cùng học sinh nghèo hiếu học Thái Bình

Nhằm động viên kịp thời và chấp cánh ước mơ cho học sinh nghèo hiếu học, những năm qua, Quỹ Phát triển giáo dục Việt Nam (EDF) đã hỗ trợ học bổng cho hàng nghìn học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp các em có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục đến trường để viết tiếp những ước mơ.

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, em Ngô Thùy Linh, lớp 9A2, Trường Tiểu học và THCS An Dục (Quỳnh Phụ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ ly hôn từ lúc em 1 tuổi. Hiện em đang sống cùng ông bà ngoại tuổi đã cao. 14 năm sống cùng ông bà ngoại cũng là từng ấy thời gian em thiếu vắng tình yêu thương, sự chăm lo của bố và mẹ. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán. Bà ngoại hàng ngày vẫn phải đi mò cua, bắt ốc kiếm tiền trang trải cho gia đình. Vì vậy con đường đến trường của Thùy Linh gặp nhiều khó khăn. Song, vượt lên hoàn cảnh em luôn nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Năm học 2022 - 2023 là năm thứ tư em được nhận học bổng của EDF. Thùy Linh chia sẻ: Em cảm thấy mình thật may mắn và rất biết ơn EDF, các cô, các chú hội chữ thập đỏ và các thầy cô giáo đã luôn tạo điều kiện và đồng hành cùng những học sinh như chúng em trong suốt những năm học qua. Đây là món quà vô giá không chỉ giúp gia đình em bớt đi phần nào gánh nặng về tài chính mà còn là nguồn động viên giúp em tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập.

Thầy giáo Đặng Văn Chuyển, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS An Dục cho biết: Năm học 2022 - 2023 là năm thứ tư liên tiếp EDF đồng hành cùng học sinh nghèo hiếu

học của Trường với tổng số 34 học sinh được trao học bổng. Riêng năm học 2022 - 2023, EDF đã trao 12 suất học bổng cho 12 học sinh nghèo hiếu học, trong đó có 4 học sinh học lực loại giỏi, 8 em học lực loại khá và hạnh kiểm tốt. Học bổng EDF thực sự có ý nghĩa thiết thực giúp gia đình các em với bớt những lo toan, vất vả trong cuộc sống, tạo động lực giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại địa phương.

EDF do Nhật Bản tài trợ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Thông qua việc trao học bổng, EDF muốn tạo điều kiện giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học có điều kiện học tập tốt hơn, để các em yên tâm tới trường. Năm học 2013 - 2014 là năm học đầu tiên EDF được triển khai tại Thái Bình với 15 học sinh Trường THCS Nam Hạng (Tiền Hải) được nhận học bổng, tổng số tiền 10,5 triệu đồng. Đến nay, qua 10 năm đã có hơn 4.000 học sinh tại các huyện, thành phố trong tỉnh được nhận học bổng với tổng số tiền gần 6,6 tỷ đồng. Tuy

theo mức hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân từ Nhật Bản, mỗi học sinh đủ điều kiện nhận học bổng sẽ được tài trợ từ 1,2 - 1,7 triệu đồng/năm học. Học bổng được trao trong 2 học kỳ suốt 4 năm học (từ lớp 6 đến lớp 9). Tiêu chí để xét học bổng của EDF không căn cứ vào học lực mà dựa trên hoàn cảnh gia đình của học sinh như: trẻ mồ côi, không có người chu cấp học tập, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, thứ ba... Việc trao học bổng có sự giám sát của giáo viên, phụ huynh nhằm bảo đảm số tiền được chi tiêu một cách minh bạch, hiệu quả. Lựa chọn trao học bổng cho học sinh cấp THCS, EDF mong muốn có thể giúp các em trang bị những kiến thức cơ bản nhất từ nhà trường để tiếp tục con đường học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Riêng năm học 2022 - 2023, EDF trao 1.046 suất học bổng cho các em học sinh tại hơn 100 trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh, trong đó có 16 suất học bổng được trao cho 16 em học sinh của các trường: THPT Lý Bôn (Vũ Thư),

THPT Quỳnh Côi và THPT Phụ Dục (Quỳnh Phụ). Đây cũng là năm học đầu tiên, EDF trao học bổng cho các em học sinh THPT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trong 3 năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, EDF đã trao 35 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học tổng trị giá 49 triệu đồng.

Ông Phạm Nguyên Quân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Sự hỗ trợ của EDF có ý nghĩa rất thiết thực, viết tiếp ước mơ đến trường cho nhiều học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Bình. Hy vọng, thời gian tới EDF sẽ triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động, dự án hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Bình để các em tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đồng hành với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập.

THU TRANG



Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư trao học bổng học kỳ I năm học 2022 - 2023 của Quỹ EDF cho học sinh nghèo hiếu học.

Trong một lần về dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Vô Hối Tây, xã Thụy Thanh (Thái Thụy) cuối năm 2016, tôi rất ấn tượng với ý kiến phát biểu của một đảng viên trẻ về hoạt động các đoàn thể của thôn trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Với giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rắn rỏi, tự tin, kết hợp với biểu cảm và cử chỉ để minh họa cho nội dung cần trình bày trước cử tọa mà phần lớn là bác cha chú trong làng, trong đó có cả cán bộ các ngành của tỉnh, của huyện đã thực sự thu hút sự chú ý của tôi cùng mọi người. Nội dung phát biểu và ý kiến đề xuất không mới nhưng biện pháp, cách thức huy động nguồn lực, trách nhiệm của từng đoàn thể và gia đình trong thôn góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu lại rất cụ thể và có sức thuyết phục. Đó chính là ý kiến của Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nguyễn Công Việt.

Vừa qua, có dịp trở lại xã Thụy Thanh, lại đúng dịp các cấp bộ đoàn phát động tháng thanh niên, nhớ đến người đảng viên trẻ năm nào, tôi đã có cuộc trò chuyện cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và các thành viên thôn mới, Việt đã vận động thanh niên trong xã và ban bè xa quê đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần

# Bí thư Đoàn xã năng động, sáng tạo



Nguyễn Công Việt (người bên trái) cùng đoàn viên thanh niên trồng cây trên trục đường xã Thụy Thanh.

để xã Thụy Thanh về đích nông thôn mới năm 2015 và đến tháng 8/2022, Thụy Thanh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đối với phong trào thanh thiếu nhi, Nguyễn Công Việt thực sự là một thủ lĩnh có khả năng thu hút và tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương. Năm 2012, vợ chồng Việt mở cơ sở may gia công cho các doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho 15 lao động ở địa phương với thu nhập từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Từ nguồn thu nhập của gia đình, Nguyễn

Công Việt luôn là người đi đầu và tích cực vận động nhân dân đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Khi xây dựng 4 nhà văn hóa của 4 thôn, Việt ủng hộ mỗi công trình 5 triệu đồng. Cùng Ban Thường vụ Đoàn xã phối hợp với Ban Công tác mặt trận thôn Khúc Mai xây dựng sân vận động của thôn với tổng kinh phí 45 triệu đồng, cá nhân Việt ủng hộ 8,5 triệu đồng. Chủ trì vận động thanh niên trong xã quyên góp lắp đèn chiếu sáng, vẩy lưới bao quanh, nâng cấp sân vận động xã với tổng kinh phí 63 triệu đồng, Việt ủng hộ 5 triệu đồng. Ngoài ra, Việt còn ủng hộ Trường Mầm non xây bể rửa tay cho các cháu, hỗ trợ thôn Vô Hối Tây nâng cấp nhà văn hóa theo chuẩn nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, ủng hộ nhân dân một số thôn đổ bê tông đường nhánh trục thôn; mua hoa, cây xanh trồng các trục đường thôn, xã... với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức và duy trì hoạt động các tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông ở cổng trường học vào các giờ cao điểm; trồng, bảo vệ chăm

sóc gần 2km đường cây phi lao, duy trì thường xuyên việc trồng về sinh toàn xã vào ngày 24 hàng tháng. Vừa là thủ lĩnh trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên xã vừa tích cực lao động phát triển kinh tế gia đình, Nguyễn Công Việt vẫn sắp xếp thời gian hoàn thành chương trình học tập theo yêu cầu chuẩn hóa cán bộ. Việt đã tốt nghiệp cử nhân luật và có bằng trình cấp lý luận chính trị, hiện là Đảng ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thụy Thanh.

"Công tác đoàn và phong trào thanh niên nông thôn hiện nay có nhiều cái khó, không phải khó vì tiền. Ngân sách cấp cho hoạt động của đoàn tuy có hạn nhưng chúng cháu có thể vận động, khắc phục được. Khó nhất bây giờ là thanh niên để dành làm trong các doanh nghiệp ít sáng tạo mới. Hoạt động của đoàn vì thế chỉ có thể chú trọng vào ngày nghỉ nên có nhiều hạn chế. Chúng cháu mong tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, của các bác cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân để chúng cháu phấn đấu tốt hơn nữa, xây dựng tổ chức đoàn thật sự vững mạnh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng" - Nguyễn Công Việt chia sẻ.

NGUYỄN VĂN HÂN  
Nguyễn Chủ tịch  
Hội Cựu chiến binh tỉnh

# BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Thẩm định sách giáo khoa lớp 5, 9 và 12

(nhandan.vn) Để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, 9 và 12 từ năm học 2024 - 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông báo số 367/TB-BGDĐT về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa của 3 khối lớp này.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đề nghị thẩm định sách giáo khoa đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục lớp 5, lớp 9 và lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trước ngày 24/3.



Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa bao gồm: Số lượng bản mẫu sách giáo khoa, thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa; mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; quá trình, kết quả thực nghiệm... Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa cũng cần có nội dung tiếp thu các ý kiến, nhận xét, đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của các nhà khoa học, nhà giáo dục, giáo viên; bản phân phối chương trình...

Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa được phân chia theo từng môn học như sau: đối với lớp 5 là từ ngày 15/6 đến hết ngày 30/6; đối với lớp 9 từ ngày 15/6 đến hết ngày 20/6; đối với lớp 12 từ ngày 20/6 đến hết ngày 26/6.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.